

Số: 188 /BC-UBND

Phủ Lý, ngày 12 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tuyên truyền vận động, treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thực hiện Công văn số 1040/UBND-NC ngày 04 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh;

UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Thành phố Phủ Lý là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Tỉnh, diện tích 8.787,30 ha, gồm 21 đơn vị hành chính (11 phường, 10 xã), có 143 thôn, tổ dân phố. Trên địa bàn thành phố có 02 loại hình tôn giáo hoạt động là Phật giáo và Công giáo. Thành phố có 101 cơ sở tôn giáo, trong đó có 70 chùa, 06 nhà thờ xứ, 19 nhà thờ giáo họ, 02 nhà dòng Công giáo và 04 đền thánh Công giáo.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố tuân thủ theo quy định chung và có bước chuyển biến quan trọng. Sinh hoạt của chức sắc, nhà tu hành được đảm bảo thuận lợi, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo trình tự, quy định của pháp luật. Chức sắc, tín đồ chủ động tổ chức các hoạt động tôn giáo một cách bình thường theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo và quy định của pháp luật. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

II. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TREO CỜ TỔ QUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Công văn số 1040/UBND-NC ngày 04 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; UBND Thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ Quốc tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và nhà riêng tín đồ tôn giáo trên địa bàn. Cụ thể:

UBND thành phố giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Công an thành phố, các ngành có liên quan, UBND các xã, phường thị trấn thường xuyên, chủ động nắm bắt tư tưởng, tình cảm của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo;

tuyên truyền, vận động các giáo hội hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức tôn giáo, nhất là việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các chức sắc, chức việc nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thấy được giá trị thiêng liêng và ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi công dân Việt Nam; thể hiện phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các tổ chức tôn giáo, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước; kịp thời ghi nhận các tổ chức tôn giáo điển hình thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã tập trung tuyên truyền, vận động các giáo xứ, giáo hội phật giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tín đồ tôn giáo trên địa bàn thấy được giá trị thiêng liêng và ý nghĩa thiết thực của việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc. Vận động, khuyến khích tạo điều kiện cho các giáo xứ, giáo hội phật giáo trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ Quốc vào các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị, tết cổ truyền của dân tộc, tết của đồng bào công giáo và sự kiện quan trọng của các tôn giáo, trước mắt tập trung thực hiện vào dịp Lễ lớn của đất nước như nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế lao động 1/5; đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công 19/8/1945 - 19/8/2021; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2021...; Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ Quốc đúng quy định, đảm bảo cờ Tổ Quốc được treo ở vị trí trang trọng nhất và cao hơn các loại cờ hội, cờ tôn giáo.

UBND Thành phố yêu cầu công an Thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng việc tuyên truyền, vận động thực hiện treo cờ Tổ Quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và nhà riêng tín đồ tôn giáo để gây phản ứng tiêu cực trong dư luận chức sắc, tín đồ tôn giáo; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhanh chóng, kịp thời bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là việc treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, cổ động trực quan. Trước các đợt diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, địa

phương, UBND Thành phố đều chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo quy định.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Thời gian qua, việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ và nhận được sự đồng tình của các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân và các tín đồ phật tử.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tại nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố, tiêu biểu như nhà thờ giáo xứ Tràng Châu – phường Châu Sơn; Giáo xứ Phú Lý – phường Minh Khai; Giáo xứ Kim Bảng, giáo họ Bình Chính – xã Kim Bình; nhà thờ giáo xứ Lại Xá – phường Thanh Tuyền ... và hầu hết các cơ sở tôn giáo, các nhà chùa trên địa bàn đều thực hiện việc treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng và thiêng liêng.

Ngoài ra, một số phường, xã đã chủ động thành lập đoàn xuống từng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn để tặng cờ, động viên, hỏi thăm các chức sắc tôn giáo và tuyên truyền về việc treo cờ tổ quốc; điển hình như phường Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, Thanh Tuyền,...

2.2. Việc treo cờ Tổ quốc tại cộng đồng dân cư

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhanh chóng, kịp thời bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là việc treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, cổ động trực quan. Đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố đã trang bị khoảng 8000 đai cắm cờ trước nhà các hộ dân trên địa bàn. Trước các đợt diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, địa phương, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Hàng năm, giao phòng Văn hóa – Thông tin thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát và đôn đốc việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ tết, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương đảm bảo đúng quy định. Điển hình, đã vận động 100% nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các ngày lễ lớn của đất nước như 30/4, 1/5, 2/9 và dịp Tết Nguyên đán tại các trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, một số tuyến đường, phố, cầu, các hộ dân cư... Thường xuyên kiểm tra, chỉnh sửa các tuyến đường, phố không treo cờ đã cũ, rách hoặc bạc màu.

*** Đánh giá chung**

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố luôn đạt hiệu quả cao. Qua đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, cộng đồng dân cư tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng người thành phố văn minh, thanh lịch”.

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

- Một số cơ sở tôn giáo chưa chủ động thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ tết hay sự kiện chính trị của đất nước, địa phương (Nhà thờ giáo xứ Bích Trì, xã Liêm Tuyền);

- Vẫn còn hiện tượng treo Quốc kỳ cũ, bạc màu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, UBND thành phố trân trọng báo cáo./...

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Quân